

วันที่ 3 พ.ค.ของทุกปี องค์การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หรือ ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็น "วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก" เพื่อให้ความสำคัญของเสรีภาพสื่อและเตือนรัฐบาลให้เคารพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนและสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งได้รับการคุ้มครองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

“ถูกต้อง รอบด้าน หลักประกันเสรีภาพ” เป็นเนื้อหาหลักในการรณรงค์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง รอบด้าน รัฐต้องไม่ปิดกั้นข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 3 พ.ค. ที่สมาคมนักข่าวฯ โดยจะร่วมอ่านแถลงการณ์เนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อ และเสวนาเรื่อง “เสรีภาพสื่อ...ประชาชนได้อะไร?”

ขอปีที่ผ่านมา แม้จะเป็นยุคที่อุตสาหกรรมสื่อมวลชนไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด ขณะเดียวกันก็เป็นปีที่สื่อมวลชนไร้ประชาชนยืนอยู่เคียงข้างเฉกเช่นในอดีต มีเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสื่อ และเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาควบคุมสื่อมวลชนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ อย่างเคร่งครัด ทั้งที่จริงแล้วประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิประชาชนไม่ให้สื่อมวลชนสื่อมวลชน มากมาย โดยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายมาควบคุมสื่ออีก

เสรีภาพสื่อมวลชน ต้องไม่ละเมิดสิทธิประชาชน



3 พ.ค.

วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

การได้มาซึ่ง เสรีภาพ อย่างยั่งยืน สื่อมวลชนต้องมีความเป็นมืออาชีพ เคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน ยึดมั่นจรรยาบรรณ จริยธรรม ไม่เสนอภาพข่าวหรือข่าวลือผิด ซ้ำเติมผู้เสียหายเหยื่ออาชญากรรม ผู้ตกเป็นข่าว “ถูกต้อง รอบคอบ หลักประกันเสรีภาพ” เป็นเนื้อหาหลักในการรณรงค์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง รอบคอบ รัฐต้องไม่ปิดกั้นข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 3 พ.ค. ที่สมาคมนักข่าว โดยจะร่วมอ่านแถลงการณ์เนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อ และเสวนาเรื่อง “เสรีภาพสื่อ...ประชาชนได้อะไร?”



ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย



กฎเหล็ก

คุ้มครองสิทธิเด็กที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ห้ามผู้ใดเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง ทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียงเกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก ห้ามผู้ใดเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง เพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ฝ่าฝืนติดคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

ห้ามผู้ใดบันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงของเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหว่ากระทำความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ข้อความ ทางสื่อต่างๆ ที่อาจทำให้บุคคลอื่นรู้จักตัว ชื่อตัว หรือชื่อสกุลของเด็กหรือเยาวชนนั้น

ห้ามผู้ใดเปิดเผย ชื่อ ประวัติการกระทำความผิด หรือสถานที่อยู่ สถานที่ทำงาน สถานศึกษา หรือกระทำการใดๆ ประการใด ๆ อันจะทำให้รู้จักตัวเด็กหรือเยาวชนที่เป็นจำเลย ทั้งในระหว่างการพิจารณาคดี หรือเมื่อมีคำพิพากษาแล้ว ในสื่อต่างๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล ฝ่าฝืนติดคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การเผยแพร่ภาพศพ

มีสิทธิติดคุก

การเผยแพร่ภาพศพมีสิทธิติดคุก หากทนายทนาย หรือ ครอบครัวผู้เสียชีวิต เห็นว่า เป็นการละเมิดต่อสิทธิของบุคคล ในครอบครัว เกียรติยศ และชื่อเสียง

พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 366/4 ผู้ใดกระทำความผิดประการใดๆ อันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



ระวัง!! โปสเตอร์ภาพและข้อมูลผู้บ้วย ผิดกฎหมายไม่รู้ตัว

พ.ร.บ.สุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

ห้ามผู้ใดเปิดเผยข้อมูลด้านสุภาพของบุคคล อันเป็นความลับส่วนบุคคล ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พ.ร.บ.สุภาพจิต พ.ศ.2551

ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลด้านสุภาพของผู้บ้วย ที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บ้วย เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดอันตรายต่อผู้บ้วยหรือผู้อื่น เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน และมีกฎหมายเฉพาะ บัญญัติให้ต้องเปิดเผย ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และถ้าฝ่าฝืนด้วยการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศใดๆ เพิ่มโทษ 2 เท่า

